

# Sulat #1: Template na Sulat sa EBT sa Tag-init para sa mga Pamilya

Para sa mga sambahayang may mga bata na awtomatikong karapat-dapat at hindi kailangang mag-apply para sa [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks]

Minamahal na [Pangalan ng Magulang o Tagapag-alaga]:

[Si/Sina] [(Mga) Pangalan ng (mga) Bata] ay karapat-dapat para sa isang bagong programang tinatawag na [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks], na tumutulong sa mga pamilya na bumili ng pagkain sa panahon ng tag-init kapag walang pasok. [Si/Sina] [(Mga) Pangalan ng (mga) Bata] ay awtomatikong itatala sa programa, kaya hindi mo kailangang mag-apply.

Makatanggap ka ng [baguhin: \$120 para sa bawat karapat-dapat na bata sa isang kard, tatlong hulugan ng \$40, atbp.] na magagamit mo upang bumili ng pagkain sa panahon ng tag-init sa mga tindahan ng groseri, merkado ng mga magsasaka, at ibang awtorisadong mga tagatingi. Kung makatanggap ka ng higit sa \$120 bawat bata sa iyong sambahayan, huwag gamitin ang mga benepisyo, at makipag-ugnayan sa iyong [ilagay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng pangunahing ahensiya sa SEBT] sa lalong madaling panahon upang kumpirmahin o iwasto ang pagkakamali.

Ang [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks] ay [baguhin: ipapadala sa iyo, ipapadala sa iyong kasalukuyang kard] sa [petsa]. Ang mga benepisyo sa [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks] ay magagamit sa [petsa ng paglabas], at dapat gamitin sa [petsa], at pagkatapos ay ang mga benepisyo ay hindi na magagamit. Ang pagtanggap ng [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks] ay hindi makaaapekto sa katayuan ng mga bata o pamilya sa imigrasyon.

Kung nagbago ang iyong address sa taong ito [baguhin: tiyaking baguhin ito sa iyong distrito ng paaralan o sa ahensiyang naglalabas ng benepisyo] upang matiyak na ang kard sa benepisyo ay maipadala sa tamang address. Kung hindi mo gustong lumahok sa [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks], [baguhin: magbigay ng mga tagubilin tungkol sa kung paano hindi sumali].

Karagdagan sa [ilagay ang EBT sa Tag-init/SUN Bucks] ang mga batang wala pang 18 taong gulang sa iyong sambahayan ay maaari ring tumanggap ng libreng pagkain sa panahon ng tag-init sa isang lugar ng pagkain sa tag-init. Maaari kang tumawag sa 1-866-3-HUNGRY o sa 1-877-8-HAMBRE (o mag-text sa 914-342-7744 ng keyword na "summer meals") upang humanap ng lokasyong pinakamalapit sa iyo.

Kung mayroon kang mga tanong, maaari kang makipag-ugnayan sa [ilagay ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan].

Taus-puso,

[Pangalan]

[Titulo]

[Ahensiya]

[Pahayag ng Walang Diskriminasyon: Ipinaliwanag nito kung ano ang gagawin kung naniniwala ka na hindi patas ang pagtrato sa iyo.

Alinsunod sa Pederal na batas sa sibil na mga karapatan at mga patakaran at regulasyon sa sibil na mga karapatan ng Kagawaran ng Agrikultura (USDA, Department of Agriculture), ang USDA, mga Ahensiya, tanggapan, at empleyado, at institusyon nito na lumalahok sa o nangangasiwa sa mga programa ng USDA ay ipinagbabawal mula sa pagdiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, kasarian, kapansanan, edad, o pagganti o paghihiganti para sa naunang aktibidad sa sibil na mga karapatan sa anumang programa o aktibidad na isinagawa o pinondohan ng USDA. Ang mga taong may mga kapansanan na nangangailangan ng alternatibong paraan ng komunikasyon para sa impormasyon sa programa (hal. Braille, malalaking limbag, audiotape, American Sign Language, atbp.), ay dapat makipag-ugnayan sa Ahensiya (Estado o lokal) kung saan sila nag-apply para sa mga benepisyo. Ang mga indibiduwal na bingi, hirap sa pagdinig o may kapansanan sa pananalita ay maaaring makipag-ugnayan sa USDA sa pamamagitan ng Pederal na Serbisyo sa Paghatid sa (800) 877-8339. Dagdag pa rito, ang impormasyon sa programa ay maaaring makuha sa mga wikang maliban sa Ingles.

Upang magsampa ng reklamo sa programa sa diskriminasyon, kumpletuhin ang Form sa Reklamo sa Diskriminasyon sa Programa ng USDA, (AD-3027) na matatagpuan online sa: [http://www.ascr.usda.gov/complaint\\_filing\\_cust.html](http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html), at sa anumang tanggapan ng USDA, o sumulat ng sulat na naka-address sa USDA at ibigay sa sulat ang lahat ng impormasyong hiniling sa form. Upang humiling ng kopya ng form sa reklamo, tumawag sa (866) 632-9992. Isumite ang iyong nakumpletong form o sulat sa USDA sa pamamagitan ng (1) koreo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2) fax: (202) 690-7442; o (3) email: [program.intake@usda.gov](mailto:program.intake@usda.gov).

Ang institusyong ito ay nagbibigay ng pantay na pagkakataon.]



[Ilagay ang isinapersonal na larawan ng distrito ng paaralan upang magdagdag ng magiliw na mukha sa iyong sulat!]